

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๒๔/ว๑๕๖๑



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยขณะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่า ประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยอุณหภูมิสูงสุดสูงขึ้นและมีอากาศร้อนต่อเนื่องในตอนกลางวัน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ได้เปลี่ยนเป็น ลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุม ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย โดยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าต่อไปอีกระยะหนึ่ง และจะสิ้นสุดฤดูร้อนประมาณ กลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ทุกจังหวัดต้องให้ความสำคัญ และดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้จังหวัดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. เมื่อเป็นที่คาดว่าจะเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ขึ้นในเวลาอันใกล้ และจำเป็นต้องรีบดำเนินการโดยฉับพลัน ให้จังหวัดพิจารณาใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก่อน โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการ เชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด

๒. เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัด และนายอำเภอท้องที่รายงานให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดทราบ ให้จังหวัดรีบจัดประชุม ก.ช.ภ.จ. โดยเร็ว เพื่อพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับอำเภอท้องที่พร้อมทั้งนำข้อมูลจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ในขั้นนี้ ยังไม่ต้องรอผลการสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด เนื่องจาก การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ เป็นเพียงการประกาศให้ทราบว่า มีภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้ว ในพื้นที่ เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกับการประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติด้านต่าง ๆ ที่ต้องใช้ผลการสำรวจความเสียหายอย่างละเอียด ทั้งนี้ ให้ประกาศกำหนดพื้นที่ที่เกิดภัย เป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในช่วงเวลานั้น หากภัยพิบัติส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ก็ให้ประกาศเพิ่มเติม เป็นรายพื้นที่ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการประกาศ เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติม

/อนึ่ง...

อนึ่ง การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้จังหวัด พิจารณาดำเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งหากจังหวัดดำเนินการล่าช้า โดยเฉพาะการประกาศเมื่อใกล้สิ้นสุด ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม เมื่อเกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น ในท้องที่หนึ่งท้องที่ใด

๓. เมื่อจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว ให้จังหวัด รายงานกระทรวงมหาดไทย (ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบโดยทันที ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๖๖ เพื่อรวบรวมรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และเมื่อกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ยุติลงให้จังหวัด ประกาศวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดภัยแล้วรายงานกระทรวงมหาดไทย (ผ่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ทราบทันทีเช่นเดียวกับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๔. เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีวงเงินอุดหนุน ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๒๐ ล้านบาท สำหรับทุกภัยพิบัติ ซึ่งอาจ ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว จึงขอให้จังหวัดประเมินสถานการณ์และวางแผนเกี่ยวกับการ ใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการรวมทั้งจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม หากวงเงินอุดหนุนราชการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ให้จังหวัดเสนอเรื่องขอขยายวงเงินอุดหนุนราชการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันที เพื่อจะได้ ประสานการปฏิบัติกับกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติโดยเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ จำนวนวงเงินอุดหนุนราชการ ที่ขอขยายจะต้องสอดคล้องกับพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือและความต้องการขอรับความ ช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติ

๕. การจ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว จะต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดเท่านั้น หากจังหวัด มีความจำเป็นต้อง จ่ายนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้เสนอเรื่องขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ไปยัง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยด่วน เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนและเมื่อกระทรวงการคลัง อนุมัติแล้ว จังหวัดจึงจะสามารถจ่ายเงินอุดหนุนราชการนอกเหนือหลักเกณฑ์ได้

๖. ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน มีกำหนด ๓ เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย หากจังหวัดไม่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าว ให้เสนอเรื่องขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปยังกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยโดยเร็ว ก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและระยะเวลาที่ขออนุมัติขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พร้อมแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา โดยการดำเนินการให้ถือปฏิบัติตามประกาศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

/๗. เมื่อจังหวัด...

๗. เมื่อจังหวัดได้ใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งไปแล้ว ให้เร่งดำเนินการรวบรวมใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เพื่อมิให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับวงเงินอุดหนุนราชการที่จะใช้จ่ายในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรวงเงินอุดหนุนราชการให้แก่อำเภอ ให้จังหวัดติดตามและเร่งรัดรวบรวมใบสำคัญและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเงินจากคลัง เช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายภฤชญา บุญราช)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓